



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยน (ส่วนที่เหลือ) บ้านริมวาง หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด กำหนด **ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)**

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งห้วย หน้าบ้านนางแก้วดี (ส่วนที่เหลือ) บ้านปง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด กำหนด **ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)**

๓. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านกัวแลป่าเป้า หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด กำหนด **ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)**

๔. โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดโสภาาราม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ เพื่อทำการเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดโสภาาราม จำนวน ๑ บ่อ ท่อPVC ขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๑๔๓ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด กำหนดราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้นผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการเสนอราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าจ้างภายหลังไม่ได้

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่เองหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ [www.bankad.go.th](http://www.bankad.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๙๒๘๑๒๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณพลเดช ปิ่นเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดโสภาราม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต ได้มีโครงการ จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดโสภาราม  
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดโสภาราม จำนวน ๑ บ่อ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ ร้านเลิศบาดาล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายณพลเดช ปิ่นเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งห้วย หน้าบ้านนางแก้วดี (ส่วนที่เหลือ) บ้านปง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งห้วย หน้าบ้านนางแก้วดี (ส่วนที่เหลือ) บ้านปง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งห้วย หน้าบ้านนางแก้วดี (ส่วนที่เหลือ) บ้านปง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศรีเดช พรหมไชย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายณพลเดช ปันเรือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านกิว  
แลป่าเป้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต ได้มีโครงการ จ้างตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านกิวแลป่าเป้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านกิวแลป่าเป้า หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้  
รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะยอ เอ็นจิเนียริง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง  
สิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายณพลเดช ปิ่นเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต